

BÈ TRÁI CỦA SỰ THẬT QUẢ BOM SIÊU VI KHUẨN CORONA

(Trích TÀI KINH TẠP CHÍ)
LÊ QUỐC ĐĂNG chuyển ngữ

"HỎI: Vi khuẩn Corona có tác dụng gì đối với "Bom Siêu Vi Khuẩn" mà danh từ mới ngày nay gọi là "bom sinh hóa"?

TRẢ LỜI: Năm 2015, Bí Thư Tỉnh Ủy Hồ Bắc, Tổng Siêu Lương, nhận được lệnh của Tập Cận Bình mở một Trung Tâm chế tạo "Bombe Logique" (il a été un des virus les plus destructeurs), núp dưới danh nghĩa "Viện Nghiên Cứu Khoa Học Vi Khuẩn Corona", bí danh P4, tại Thủ Đô Vũ Hán. Tổng Siêu Lương, sinh năm 1957, tốt nghiệp "thạc sĩ Ngân hàng tiền tệ", Ủy Viên Dự Khuyết Trung Ương Đảng. "Viện Nghiên Cứu Khoa Học" này nằm dưới sự giám sát của Thượng Tướng Lý Tác Thành, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Trung Cộng.

Thượng Tướng Lý Tác Thành, năm 1979, khi Đặng Tiểu Bình hạ lệnh 2 Đại Tướng Hứa Thế Hữu và Dương Đắc Chí xua quân, tấn công, tàn sát Việt Nam thì lúc đó, Lý Tác Thành 26 tuổi (sinh năm 1953), làm Đại Úy Đại Đội Trưởng. Tập Cận Bình thăng cấp tướng cho 4 sĩ quan luôn luôn nuôi giấc mộng xâm chiếm VN, trong đó có Ngụy Phương Hòa (Bộ Trưởng Quốc Phòng, sinh năm 1954) và Lý Tác Thành. Thượng Tướng Lý Tác Thành, anh ruột của Thủ Tướng Lý Khắc Cường (sinh năm 1955).

Ngày 16-2-2012, Trần Mẫn Nhĩ (sinh năm 1960, đệ tử ruột của Tập Cận Bình), Bí Thư Thành Ủy thành phố Trùng Khánh, Ủy Viên Chính Trị Bộ, Bộ Trưởng Bộ "Chiêu Hiền Đãi Sĩ" (Thousands Talents Plan), có người dịch là "Ngàn Nhân Tài". (Nên nhớ, hai chữ "thousands và talents là số nhiều), tiếp "xã giao" tại "Biệt Phủ" (nhà riêng của Trần Mẫn Nhĩ) Giáo Sư Charles Lieber, Trưởng Phân Khoa Sinh Hóa Học của Trường Đại Học Harvard. Trong một bữa cơm trưa thịnh soạn, họ bàn luận về khoa học. Dùng cơm xong, Trần Mẫn Nhĩ tha thiết mời Giáo Sư Lieber hợp tác, có tính cách từ thiện, giúp các nhà khoa học "Trung Quốc" nghiên cứu nguồn gốc con virus Corona! Giáo Sư Charles Lieber hoàn toàn đồng ý. Một doanh nhân giấu tên, ở Vũ Hán, mướn một thiên tài nhà khoa học Hoa Kỳ này, móc tiền túi, tặng Giáo Sư Lieber 1 triệu 500 ngàn đô (tiền mặt), gọi là tiền "giao ước". Và, tặng số lương hàng tháng 50.000 đô (tiền mặt). Ngoài ra, Giáo Sư Lieber cũng được "tặng" thêm một "quỹ đen" 60.000 đô mỗi tháng, muốn xài gì thì cứ xài, không cần chứng minh. Giáo Sư Charles Lieber cùng hai giáo sư phụ giảng khác bị cấm rời khỏi nước Mỹ từ năm 2018, và đã bị FBI bắt giam ngày 28-1-2020. Giáo Sư Lieber sẽ bị khép

vào tội làm gián điệp cho quân đội Trung Cộng và phạm tội phản quốc. Ông và đồng bọn có thể lãnh tù 60 đến 80 năm tù gồm 11 tội danh khác nhau.

CIA và tình báo Do Thái đã theo dõi những người Mỹ này và trung tâm sản xuất chế bom siêu vi khuẩn của TC từ năm 2013. Nghĩa là, trước hai năm Trung Tâm được thành lập. Từ năm 2015, Satellite của Hoa Kỳ và Do Thái quan sát "cận ảnh" theo dõi ngày lẫn đêm, 24/24, 7/7. "

Cận ảnh" chụp luôn bên trong các phòng thí nghiệm, phòng nuôi dưỡng siêu vi khuẩn Corona bằng phổi heo xay nhuyễn, phòng cấy tế bào Corona, phòng sinh sản Corona và khu vực dự trữ các trái bom sau khi đã hoàn tất trong một hầm chứa, nằm sâu dưới lòng đất 7 thước, với nhiệt độ dưới 15 độ âm. Mỗi trái bom chứa 1 tỷ con Corona!

Một Corona khi xâm nhập vào lá phổi người, trong một đêm, sinh sản 30.000 ngàn Corona "bébé". Hàng trăm ngàn, hàng triệu Corona sống nhờ lá phổi của con người. Chúng ăn ngày, ăn đêm. Trong 7 ngày lá phổi sẽ nát bầy và chuyển sang màu trắng bạch. Ho ra máu. Rồi chết! Vi khuẩn Corona chiết ra từ các loài dơi sống ở Cam Túc và các loài rắn độc ở Ấn Độ, Congo, Úc Đại Lợi, Nigeria, Nam Mỹ, rắn lục ở Việt Nam.

Ngày 2-10-2019, "một tai nạn", không hiểu do con người hay do Trời gây ra! Một trái bom mới vừa xong quy trình hoàn tất. Chưa kịp đem xuống hầm dự trữ an toàn, thì bị "xì" ra! Tại sao nó lại thủng một lỗ lớn 40cm? Thật tình, không ai hiểu nổi! Trong khi đó toàn thể hệ thống camera gắn trong Viện đều bị "en panne". Trái bom "xì" vào buổi trưa, lúc 12h50. Lúc đó, các chuyên viên, các nhà khoa học Tàu đã về nhà ăn cơm trưa và ngủ trưa. Chỉ còn có 5 binh sĩ, đội lột "gardien". Mặc quần áo "bảo vệ" đứng gác trước cổng. Chẳng hề hay biết gì cả.

14h30 giờ. Giờ làm việc. Các chuyên viên thuộc hàng phụ tá, bước vào, mở cửa các phòng nghiên cứu. Có hai người bị ngắt lịm tại chỗ. Trong cơn hốt hoảng. Mọi người đều bỏ chạy. Không kịp đóng cửa (Vô tình hay cố ý? Phe nào có mưu đồ hạ bệ Tập Cận Bình?).

Một tỷ con vi trùng Corona bung ra, tung tăng bay vào không trung. Bay lan tỏa khắp đường phố Vũ Hán. Trên 10 triệu người đã nhiễm ngay 15 phút đầu tiên. 5 triệu người trốn khỏi Vũ Hán 2 ngày trước khi có lệnh phong tỏa, giới nghiêm, cô lập Vũ Hán. 5 Triệu người đó, làm lây nhiễm cho 80 thành phố của "Trung Quốc" ngày nay. Vi khuẩn Corona có thể sống với tuổi thọ 1 năm ngoài trời với nhiệt độ dưới 15 độ âm đến 45 độ C!